

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-CĐN, sáng ngày 12/01/2018, Trình Cao đẳng nghề Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2018 nhằm tổng kết công tác tuyển sinh năm 2017, triển khai kế hoạch tuyển sinh 2018 và đưa ra giải pháp thực hiện. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Phan Văn Sơn - Hiệu trưởng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám hiệu, Lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm, chuyên viên phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh - Sinh viên và giáo viên các khoa.



*Toàn cảnh Hội nghị Tuyển sinh năm 2018*

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đ/c Phan Văn Sơn, đánh giá sơ bộ về công tác tuyển sinh chung của Nhà trường trong năm 2017: Toàn trường đã tuyển sinh được 1.528 HSSV trúng tuyển và nhập học 20 ngành. Nhìn chung, trong năm 2017, trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh với sự tham gia tích cực của cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động, đồng thời cũng nhận được nhiều vị trí khai thác công tác tuyển sinh là một trong những yếu tố quan trọng để giành thắng lợi của Nhà trường



*ThS. Phan Văn Sơn - Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị*

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ThS. Nguyễn Văn Nhàn - Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Giáo dục nghề nghiệp trình bày Báo cáo công tác - đánh giá công tác tuyển sinh

năm 2017. Trong năm vừa qua, đã mang đến các thông điệp tuyển sinh đến với người học tại các trường trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt tại các tỉnh Tây Nguyên, Ban Tuyển sinh đã nỗ lực hết mình xây dựng và thực hiện các chiến lược quảng bá hình ảnh Trường. Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt và nỗ lực của Lãnh đạo Trường, sự nhiệt tình của cán bộ, nhân viên tham gia tuyển sinh, công tác tuyển sinh năm 2017 đạt được kết quả khá tốt so với các trường đóng trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Trường cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình tuyển sinh, cần thay đổi trong cách thức tuyển sinh, sự cạnh tranh giữa các trường cao đẳng, đại học, nhu cầu của nhà tuyển dụng ngày càng cao...

Nhấn mạnh đến những thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyển sinh, Trung tâm Tuyển sinh và Giám thị ưu việt làm xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm 2018 và đề xuất các giải pháp thực hiện. Hội nghị đã tiến hành thảo luận đề xuất sự chỉ trì của đồng chí Phan Văn Sơn đã đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tuyển sinh.



Đàn ông là Ủy viên sinh viên (2018) đã cử Trung tá Lê Văn Minh và Giám thị uy viên làm trình bày K



Hành lễ trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác tuyển sinh